

## สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย เปิดห้องเรียนสาขาม.ต้น ช่วยเด็ก"อุมผาง"เข้าถึงการ

● นำเสนอเมื่อ 9 มิ.ย. 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัย เปิดห้องเรียนสาขาม.ต้น ช่วยเด็ก"อุมผาง"เข้าถึงการศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอุมผางวิทยาคม สาขาบ้านแมกลองคี โดยมีนายสาโรช เกตุสาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนอุมผางวิทยาคมกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ด.ต.คณิต ช่างเงิน ครูใหญ่โรงเรียน ด.ชด. บ้านแมกลองคี นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นายบุญเลิศ ด่วนแมกลอง กำนันตำบลโมโก หัวหนาสวนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง มาร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างพร้อมเพรียง



เนื่องจากนายบุญเลิศ ด่วนแมกลอง กำนันตำบลโมโกไร ได้มีหนังสือไปที่โครงการสวนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอขยายโอกาสในการจัดการศึกษาขอโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแมกลองคี อำเภออุมผาง จังหวัดตาก ไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เพื่อแก้ไขปัญหาของบุตรหลานในการเดินทางระยะไกลไปศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอัมผางวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภออัมผาง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เปิดเป็นห้องเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอัมผางวิทยาคม เปิดห้องเรียนสาขา ระดับมัธยมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2562 โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี มอบอาคารเรียนให้เป็นที่ทำการเปิดการเรียนการสอน

โรงเรียนอัมผางวิทยาคม โรงเรียนสาขาแม่กลองคี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงได้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีความเท่าเทียมกัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และเสริมสร้างให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทย ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 19 คน มีครูที่ปรึกษาห้องเรียนสาขา จำนวน 2 คน นายเสนีย์ เวียงดาว เป็นหัวหน้าโรงเรียนสาขา และครูผู้สอนจากโรงเรียนอัมผางวิทยาคม จำนวน 15 คน

นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชวินิจฉัยให้เปิดห้องเรียนสาขาแม่กลองคีขึ้น เพราะนักเรียนในพื้นที่จะได้มีโอกาสมาเข้ารับการศึกษา อบรมบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนอัมผางวิทยาคม สาขาบ้านแม่กลองคี แห่งนี้จะเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งความดีงาม ความมุ่งมั่น และความมั่นคง ต่อส่วนรวม ที่จะช่วยกันพัฒนาลูกหลานของเราให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไป

นายบุญเลิศ ด่วนแม่กลอง กำนันตำบลโมโกร กล่าวว่า โรงเรียน ดุซด. บ้านแม่กลองคี เป็นโรงเรียนที่พระองค์ท่านให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านได้มีความผูกพันกับโรงเรียนแห่งนี้ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ เมื่อพระองค์ท่านทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กที่นี่ สิ่งที่เราจะทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านได้ คือการทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีกับลูกหลาน

นางดา (ไม่มีนามสกุล) ผู้ปกครอง กล่าวว่า รู้สึกดีใจ เพราะลูกหลานจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลบ้าน ได้มีเวลามาช่วยพ่อแม่ทำงาน และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเรียนที่ตัวอำเภออัมผาง

เด็กหญิงภาวิดา ขวัญโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ไม่ต้องไปเรียนไกลบ้าน เพราะพ่อแม่หนูไม่มีอาชีพอยู่กับญาติ ไม่มีเงินการถูบส่งไปเรียน เรียนที่นี่ใกล้บ้าน และมีเพื่อนจากหมู่บ้านเดียวกัน ทำให้อยากมาเรียนมาก และดีใจที่ครูจากโรงเรียนอัมผางวิทยาคมมาสอนที่นี่ เพราะสอนสนุกมากคะ

(ภาพ: ครูพีรพล อยู่รัศมี/ครูชนะชัย นาคนำทอง รร.อัมผางวิทยาคม/ข่าว: ฤทัยกัญญา ชูทอง ปชส.สพม.38)